

7. ข้อพิพาททางกฎหมาย

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2557 ~~30 เมษายน 2556~~ บริษัทฯ และบริษัทย่อยไม่มีข้อพิพาททางกฎหมาย ซึ่งอาจก่อให้เกิดผลเสียหายต่อบริษัทฯ และบริษัทย่อยสูงกว่าร้อยละ 5.0 ของส่วนของผู้ถือหุ้น และไม่มีข้อพิพาททางกฎหมายอื่นใดที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ และบริษัทย่อยอย่างมีนัยสำคัญ

ทั้งนี้บริษัทฯ มีคดีฟ้องร้องซึ่งได้เปิดเผยไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมระหว่างกาล สำหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม ธันวาคม 2556 ดังนี้

ในปี 2553 บริษัทฯ ถูกฟ้องร้องโดยบริษัทเอกชนแห่งหนึ่งเรียกร้องให้บริษัทฯ ชำระค่าอุปกรณ์และค่าติดตั้งระบบงาน Call Center เป็นจำนวนเงินประมาณ 1.3 ล้านบาท พร้อมดอกเบี้ยร้อยละ 7.5 ต่อปี ต่อมาเมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2554 ศาลพิพากษาให้บริษัทฯ ชำระเงินจำนวนดังกล่าว พร้อมกับให้ใช้ค่าฤชาธรรมเนียม และค่าทนายความแทนบริษัทข้างต้น บริษัทฯ ได้ยื่นอุทธรณ์คัดค้านคำพิพากษาดังกล่าว แต่ศาลอุทธรณ์ได้พิพากษายืนตามศาลชั้นต้น อย่างไรก็ตามบริษัทฯ ได้ยื่นฎีกาคัดค้านคำพิพากษาศาลอุทธรณ์แล้ว ซึ่งขณะนี้อยู่ในระหว่างขั้นตอนดำเนินการพิจารณาของศาลฎีกา ณ วันที่ 31 มีนาคม ธันวาคม 2556 บริษัทฯ ได้ตั้งสำรองค่าใช้จ่ายดังกล่าวจำนวน 2,049 ล้านบาท ไว้ครบถ้วนแล้ว

นอกจากนี้ ในปี 2554 บริษัทฯ ได้ฟ้องร้องบริษัทเอกชนแห่งหนึ่งและจำเลยร่วม เรียกร้องให้ชำระเงินค่าจ้างจัดทำและให้บริการระบบงาน Call Center เป็นจำนวนเงินประมาณ 9.9 ล้านบาท ต่อมาศาลได้พิพากษาให้เฉพาะบริษัทข้างต้นชำระเงินจำนวน 5.5 ล้านบาท พร้อมดอกเบี้ยร้อยละ 7.5 ต่อปี ของจำนวนเงินดังกล่าวนับตั้งแต่วันที่ 15 ธันวาคม 2552 เป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จ พร้อมกับให้ชำระค่าฤชาธรรมเนียม และค่าทนายความแทนบริษัทฯ ต่อมาอย่างไรก็ตามบริษัทฯ ได้ยื่นอุทธรณ์คำพิพากษาเพื่อให้บริษัทเอกชนดังกล่าวรับผิดชอบฟ้องและให้จำเลยร่วมรับผิดชอบในคดีดังกล่าวด้วย —ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างขั้นตอนดำเนินการพิจารณาของศาลอุทธรณ์ ซึ่งศาลอุทธรณ์ได้พิพากษาให้ทั้งบริษัทเอกชนและจำเลยร่วมในคดี ร่วมกันชำระเงินให้แก่บริษัทฯ จำนวน 8.8 ล้านบาท พร้อมอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 7.5 ต่อปี ของต้นเงิน 7.6 ล้านบาท นับตั้งแต่วันที่ 31 มีนาคม 2554 รวมทั้งให้ชำระค่าฤชาธรรมเนียม และค่าทนายความแทนบริษัทฯ อย่างไรก็ตามจำเลยร่วมในคดีได้ยื่นฎีกาคัดค้านคำพิพากษาของศาลอุทธรณ์ ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างขั้นตอนการฎีกา